

**HĐND HUYỆN TỬA CHÙA
BAN PHÁP CHẾ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 10/BC-BPC

Tủa Chùa, ngày 23 tháng 7 năm 2021

BÁO CÁO

**Thẩm tra các báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân,
Chi cục Thi hành án dân sự huyện 6 tháng đầu năm;
phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20/11/2015;

Thực hiện Thông báo số 116/TB-HĐND ngày 12/7/2021 của HĐND huyện về việc phân công chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 2, HĐND huyện Khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ban Pháp chế, HĐND huyện đã tiến hành thẩm tra Báo cáo số 205/BC-VKSND ngày 14/7/2021 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện; Báo cáo số 42/BC-TAND ngày 14/7/2021 của Tòa án nhân dân huyện; Báo cáo số 33/BC-CCTHADS ngày 13/7/2021 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện về Kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Sau khi thẩm tra, Ban Pháp chế, HĐND huyện báo cáo kết quả cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ THẨM TRA CÁC BÁO CÁO

1. Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân huyện

- Ban Pháp chế cơ bản nhất trí với báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân huyện. Trong 6 tháng đầu năm, Viện Kiểm sát nhân dân đã thực hiện tốt công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình. Thực hiện tốt chủ trương nâng cao trách nhiệm trong thực hành quyền công tố gắn công tố với điều tra. Viện Kiểm sát nhân dân đã chủ động phối hợp với cơ quan điều tra phân loại xử lý tố giác, tin báo tội phạm; kiểm sát chặt chẽ việc thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm tại cơ quan điều tra, tỷ lệ giải quyết đạt 82,61%. Kiểm sát chặt chẽ hoạt động điều tra, chủ động nắm chắc tiền độ điều tra, tỷ lệ giải quyết án 67,5%. Đã giải quyết truy tố chuyển Tòa 24 vụ (27 bị can), tỷ lệ giải quyết đạt 92,31% bảo đảm các quyết định truy tố đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật.

- Viện Kiểm sát nhân dân đã có nhiều sáng tạo trong công tác kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, nâng cao chất lượng quyền công tố, số kháng nghị, kiến nghị do viện yêu cầu khắc phục vi phạm được quan tâm, có nhiều biện pháp tăng cường trách nhiệm và nâng cao chất lượng công tác kiểm sát phát huy

vai trò của kiểm sát viên trong thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn truy tố, giải quyết nhanh các vụ án còn tồn. Chủ động phối hợp với các ngành công an, tòa án, thi hành án dân sự bảo đảm việc đưa ra thi hành đối với các bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật. Công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp được quan tâm, thực hiện theo quy định của pháp luật;

- Báo cáo của Viện kiểm sát cho thấy trong 6 tháng đầu năm trên địa bàn huyện Tủa Chùa tình hình tội phạm diễn biến phức tạp, có xu hướng tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu tập trung vào các loại tội phạm như: Ma túy, tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, sở hữu và môi trường, xâm phạm trật tự công cộng. Tuy nhiên, công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội được thực hiện tương đối hiệu quả. Trong 6 tháng đầu năm, tội phạm về ma túy là 18 vụ 22 bị can, tội phạm về kinh tế, sở hữu môi trường là 09 vụ 09 bị can. Qua thẩm tra, Ban Pháp chế nhận thấy tình hình tranh chấp dân sự tại địa phương có xu hướng ổn định, không có tranh chấp phức tạp hay khiếu kiện kéo dài, các vụ án thụ lý tại địa phương chủ yếu là tranh chấp về hôn nhân, gia đình và một số ít tranh chấp về đất đai.

2. Báo cáo của Tòa án nhân dân huyện

Ban Pháp chế cơ bản nhất trí với báo cáo của Tòa án nhân dân huyện. Trong 6 tháng đầu năm Tòa án nhân dân huyện luôn bám sát các yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, áp dụng đúng các quy định của pháp luật, nâng cao chất lượng xét xử, không để án quá hạn luật định, đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các vụ án, các phiên Tòa xét xử đảm bảo nguyên tắc tranh tụng công khai, dân chủ, đúng pháp luật theo tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02 tháng 6 năm 2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; đã thụ lý 49 vụ việc các loại, đã xét xử 32/49 vụ (đạt 65%), 17 vụ đang giải quyết trong thời hạn luật định; các đơn khởi kiện được xem xét, giải quyết kịp thời; công tác thi hành án hình sự đảm bảo thực hiện đúng thời hạn luật định, đúng trình tự, thủ tục của pháp đã ra quyết định thi hành án 22 người; các quyết định được ban hành đúng thời hạn đảm bảo đúng quy định của pháp luật, góp phần quan trọng vào công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

3. Báo cáo của Chi cục Thi hành án dân sự

Ban Pháp chế, HĐND huyện cơ bản nhất trí các nội dung trong Báo cáo của Chi cục Thi hành án dân sự về kết quả công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021, trên cơ sở các nội dung nhiệm vụ được xác định và việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ thuộc thẩm quyền với những giải pháp hợp lý trong công tác thi hành án dân sự đã sát với tình hình thực tế tại địa phương. Chi cục Thi hành án dân sự huyện đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ tình giao¹; triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày

¹ cụ thể: Tổng số việc thụ lý thi hành án là 91 việc, với số thụ lý thi hành án là 2.894.763.000 đồng, trong đó: Năm trước chuyển sang là 39 việc, phải thụ lý thi hành là 2.894.149.000 đồng; thụ lý mới 6 tháng đầu năm là 52 việc, với số phải thụ lý thi hành là 401.614.000 đồng; Số có điều kiện thi hành 76 việc, với số tiền phải thi hành là 1.217.248.000 đồng (chiếm 42% tổng số tiền phải thi hành); thi hành xong và ủy thác đi là 57việc (đạt 75%

25/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai công tác thi hành án hành chính; thực hiện tốt Kế hoạch triển khai Luật Tố tụng hành chính; hướng dẫn chỉ đạo nghiệp vụ đối với chấp hành viên, công chức trong Chi cục về trình tự, thủ tục, đơn độc thi hành án hành chính; chế độ tiếp công dân, bảo quản, xử lý vật chứng theo đúng quy định của pháp luật.

II. KIẾN NGHỊ CỦA BAN PHÁP CHẾ

Qua thẩm tra các báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự huyện, Ban Pháp chế, HĐND huyện có một số kiến nghị sau:

1. Đối với Viện Kiểm sát nhân dân huyện

- Thực hiện tốt các giải pháp cụ thể đã được đưa ra, tăng cường kiểm sát việc thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; chủ động phối hợp cơ quan điều tra, thanh tra trong việc phát hiện xử lý tội phạm tham nhũng. Tiếp tục thực hiện tốt chủ trương gắn công tố với điều tra. Bảo đảm 100% các vụ án được kiểm sát chặt chẽ từ khi khởi tố vụ án; bảo đảm quyết định truy tố đúng người đúng tội, không để xảy ra khởi tố oan sai, bỏ lọt tội phạm; làm tốt công tác phối hợp liên ngành, tăng cường thực hành quyền công tố hoạt động điều tra vụ án nhằm đưa ra những biện pháp tác động yêu cầu khắc phục những vi phạm, nêu cao quyền hạn, trách nhiệm, tính tự chủ của kiểm sát viên, phối hợp tổ chức, tham gia các phiên tòa rút kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ;

- Phối hợp tốt thực hành quyền công tố kiểm sát điều tra các vụ án hình sự trong phạm vi hoạt động tư pháp nhằm khắc phục những vi phạm của cơ quan điều tra. Tăng cường thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp lĩnh vực hình sự trong giai đoạn truy tố, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn khắc phục thiếu sót khi báo cáo án và xây dựng dự thảo cáo trạng. Tăng cường phối hợp các ban, ngành liên quan đưa ra kiến nghị phòng ngừa vi phạm, tội phạm và tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện.

2. Đối với Tòa án nhân dân huyện: Tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chất lượng xét xử, nhất là việc xét xử tội phạm xâm phạm sở hữu và các vụ án hành chính. Không để xảy ra kết án oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm, hạn chế mức thấp nhất tỷ lệ án bị cải sửa. Bổ sung thêm từ “gian” sau từ “thời” tại trang 3, mục 3.1, dòng thứ 12 từ trên xuống cho có nghĩa.

3. Đối với Chi cục Thi hành án dân sự huyện

- Chủ động phối hợp với các ngành hữu quan, UBND các xã, thị trấn tiếp tục tăng cường các biện pháp nâng tỷ lệ việc thi hành xong trong số án có điều kiện thi hành án. Thực hiện nghiêm các kiến nghị của Viện Kiểm sát để kịp thời

so với án có điều kiện thi hành), trong đó: Số việc đã thi hành dở dang 19 việc, với số tiền đã thi hành xong là 46.450.000 đồng (trong đó ủy thác thi hành là 1.679.000 đồng, đình chỉ thi hành án là 30.000.000 đồng, xét giảm thi hành án là 14.780.000 đồng), ủy thác đi nơi khác thi hành 01 việc, với số tiền 1.679.000 đồng; chuyên kỳ sau là 34 việc, với số tiền 2.524.773.000 đồng (đang thi hành dở dang là 19 việc, với số tiền 847.258.000 đồng; chưa có điều kiện thi hành án là 15 việc, với số tiền 1.677.515.000 đồng).

khắc phục triệt để những thiếu sót trong công tác thi hành án dân sự trong thời gian tới, thống nhất chặt chẽ với cơ quan tổ tụng trong thực thi nhiệm vụ;

- Tiếp tục tiến hành rà soát, xác minh, phân loại án để có biện pháp phù hợp nhằm giải quyết căn bản án có điều kiện tồn đọng kéo dài, đồng thời với án có điều kiện thi hành thì căn cứ vào các quy định của pháp luật để ra các Quyết định cho phù hợp.

Trên đây là báo cáo thẩm tra các báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và Chi cục thi hành án dân sự huyện 6 tháng đầu năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Ban Pháp chế kính trình kỳ Hội đồng nhân dân huyện xem xét./.

Nơi nhận:

- TT. HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Thành viên Ban Pháp chế;
- VKSND, TAND, CCTHADS huyện;
- Lưu: VT, BPC.

**TM. BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN**

Phạm Thanh Phương